

# (สำเนา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังต่อไปนี้

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑	๓๐๓๙	นางสาวทิตยา เหล่ามาลา
๒	๔	๓๐๓๕	นางสาวชนิดา นันทา
๓	๕	๓๐๓๖	นางสาวพิมลพร นามแก้ว
๔	๒	๓๐๓๐	นางสาวมาลินี คงประสิทธิ์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ทราบว่า

๑. บัญชีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกจากบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๓. ผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการประเมินในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะรับการจ้างเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้นั้นได้รับการเรียกตัวและได้แจ้งความจำเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะรับการจ้างเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๔. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมขอให้ผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๔ ไปรายงานตัว แสดงความจำเป็นขอรับการจ้างเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๔ อาคารกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะรับการจ้างเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) วัลลภ นาคบัว

(นายวัลลภ นาคบัว)

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำเนาถูกต้อง

NSKH

(นางสาวกรรณก ทิพย์รักษ์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ณิกานต์ คัด/ทาน